



MNS NEWS

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

www.mns.mcru.ac.th

ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ (1138) วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ซึ่งผลการตรวจเป็นที่น่าพอใจของคณะผู้บริหาร คณะทำงานคณาจารย์ และบุคลากร ที่ได้ทุ่มเทแรงใจ แกร่งกายในการปฏิบัติหน้าที่และจัดโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)



สาขาวิชาการตลาด (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) จัดประชุมคณะกรรมการสาขา ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ (1138) วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาในการปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561



คณะวิทยาการจัดการร่วมโครงการประกวดการแต่งกายผ้าไทยโดยสำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดขึ้น ณ ลานหน้าอาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ซึ่งในงานนี้ คณะวิทยาการจัดการ ได้ส่งตัวแทนคณะฯ อ.ธีรวิรา สุดฉันทวิบูลย์ และ อ.ปรีดิ์ ชิมโชติ เข้าร่วมประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศการแต่งกายผ้าไทย



สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการสาขาวิชา ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ (1138) วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณา และวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้ทันต่อการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

สารกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านและสากอ ในคณะ
วิทยาการจัดการ ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เพื่อสร้างความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬา
ของนักศึกษา



คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชัยพลฤกษ์
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาในระดับคณะ



คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี จัดโครงการ
ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ ณ หอประชุมรัตนพลฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานวิทยาการสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา
2561 ณ หอประชุมรัตนพลฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เพื่อสานสัมพันธ์ พี่น้องคณะวิทยาการจัดการ
ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน บรรยายภาคภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น
ความสนุกสนานของการแสดงจากสาขาวิชาต่างๆ



คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการรักษ์โลกร่วมใจงดใช้ถุงพลาสติก
ณ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษา
ลดใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้าทดแทน



อ่านสักนิด...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

การเตรียมร่างกายให้พร้อมสู้กับมลภาวะในอากาศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝุ่นละอองหรือ
อากาศเป็นพิษ ด้วยการกินอาหารที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับปอด เพื่อให้ปอดและ
ระบบหายใจได้ช่วยฟอกอากาศให้กับร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง 5 อาหารที่ว่านี้
ได้แก่ แครวอต มีเบต้าแคโรทีน และวิตามินเอสูง ช่วยป้องกันอาการหอบหืด ช่วยกระตุ้น
ระบบภูมิคุ้มกัน ในเด็กที่สัมผัสกับสารต้านอนุมูลอิสระที่มีสรรพคุณต้านเซลล์มะเร็ง รวมทั้ง
ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย แอปเปิ้ล มีอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าควอร์ซิทิน ซึ่งมีสรรพคุณ
ช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งหลายชนิด รวมทั้งมะเร็งปอด ซึ่ง สมุนไพรที่ดีต่อระบบทางเดิน
หายใจ ซึ่งมีสรรพคุณช่วยต้านอาการอักเสบภายในร่างกาย มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วย
ลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง บร็อกโคลี่ ผักที่มีวิตามินซีสูง อุดมไปด้วยวิตามินบี 5 ที่ทำหน้าที่
ปกป้องปอดไม่ให้เสียหายจากการพิษในบุหรี่ ซึ่งช่วยให้ทั้งคนที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่มี
ปอด ที่แข็งแรงมากขึ้นแบบคาดไม่ถึง อุดมด้วยวิตามินซี วิตามินอีที่ช่วยบำรุงปอด การได้
รับวิตามินซีอย่างเพียงพอช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหอบหืดได้

